

Số 01-NQ/ĐUHVCSP

## NGHỊ QUYẾT

**về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội  
tại Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2025 và những năm tiếp theo**

Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 26/6/2015 Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Căn cứ Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Để giữ vững an ninh chính trị, an toàn, trật tự xã hội tạo môi trường ổn định phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, Đảng ủy Học viện ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo với những nội dung chủ yếu sau đây:

### I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả Đảng bộ Học viện, Hội đồng học viện, Ban Giám đốc Học viện, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên, học viên toàn Học viện tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Tập trung lãnh đạo, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững và phấn đấu trở thành đơn vị bảo đảm tốt về an ninh, an toàn và trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

2. Bảo đảm an toàn, giữ vững an ninh chính trị, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, không để xảy ra hoạt động tập trung đông người, khiếu kiện, biểu tình, phá rối an ninh trật tự; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người học và tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý.

3. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, giảng viên và người học về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội; từ đó xác định rõ trách nhiệm, phân cấp,



phân quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh của cả Học viện, tích cực, tự giác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học.

4. Chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn, trật tự xã hội trên trường học. Quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự phải tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan.

5. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở đào tạo của Học viện, các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

***1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Hội đồng học viện, Ban Giám đốc Học viện, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội.***

Cấp ủy đảng, Hội đồng học viện, Ban Giám đốc Học viện, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trong nhà trường, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên. Đề cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 26/6/2015 Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự. Xử lý, ngăn chặn loại trừ những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự... không để phát sinh phức tạp và vi phạm pháp luật.

Cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi

tham nhũng, tiêu cực; gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

**2. Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường làm việc thuận lợi, an toàn cho cán bộ, giảng viên và người học; bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.**

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng trụ sở Học viện, tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt, thực hiện đúng quy định pháp luật, sớm đưa công trình vào khai thác an toàn và hiệu quả. Bảo đảm cơ sở vật chất, nơi làm việc, giảng đường, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo; bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, người lao động và người học; tăng cường quán triệt ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Nâng cao ý thức của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy tại Học viện. Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

**3. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, đối thoại với người học và nhân dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người học, của công dân.**

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Hội đồng học viện, Ban Giám đốc Học viện triển khai phân công các bộ phận chức năng tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người học, các cá nhân, tập thể và nhân dân.

**4. Huy động sức mạnh của toàn Học viện tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội; phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.**

Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người học nâng cao ý



thức chấp hành pháp luật; cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tích cực phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh Học viện, Thanh niên xung kích sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an địa phương trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết này và tình hình thực tiễn tại Học viện, cấp ủy đảng, Hội đồng học viện, Ban Giám đốc Học viện và các đoàn thể chính trị - xã hội của Học viện, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án để tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Nghị quyết này phổ biến đến các chi bộ.

3. Định kỳ 6 tháng và cả năm, Ban Giám đốc Học viện, các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Học viện báo cáo Đảng ủy Học viện để theo dõi, chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy CQBKHĐT (để bc),
- Các chi bộ trực thuộc (để th),
- Các đc Đảng ủy viên (để chỉ đạo),
- Trung tâm CNTT-TV&TT(để đăng tin),
- Lưu ĐUHV.K4.



**Giang Thanh Tùng**